

# No Milk Transfer Hygienic System นวัตกรรมใหม่ครั้งแรกของไทย ช่วยคุณแม่มือใหม่เก็บนมไว้สารพันเปื้อน



นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ส่งผลต่อการรอดชีวิต สุขภาพ โภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว นมแม่เปรียบเหมือนวัคซีนแรกของลูก ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย ที่สำคัญ งานวิจัยชี้ว่าเด็กที่กินนมแม่สามารถมีไอคิวดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับสารอาหารจากนมแม่ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟยังแนะนำว่า เพื่อประโยชน์แก่ลูกน้อยอย่างเต็มที่ แม่ควรให้นมทันทีในช่วง 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยให้นมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และให้นมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัย ตั้งแต่เดือนที่ 6 จนลูกอายุ 2 ขวบหรือนานกว่านั้น แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน คุณแม่ส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน ดังนั้นการปั๊มนม และการเก็บนมรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องเวลาต่างๆ ส่งผลให้แม่มีความกังวลใจเป็นอย่างมาก

ด้วยปัญหาที่คุณแม่ทั้งหลายต้องพบเจอ ล่าสุด บริษัท แอ็บป้า อินดัสตรีส์ จำกัด ผู้นำธุรกิจ OEM ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ (Primary Packaging) มานานกว่า 55 ปี จึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดให้นม NMT Easy Set ที่มีนวัตกรรม No Milk Transfer Hygienic System ครั้งแรกของไทยมาเป็นตัวช่วยให้คุณแม่มือใหม่ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากครอบครัวคนดัง นำโดย นิวเคลียร์-หรรษา ตีเจเพชรจำ-วิเชียร กุศลมโนมัย และน้องไทก้า ตัวแทนครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์วิธีการเลี้ยงลูกให้เติบโตสมวัย พร้อมเปิดเผยการใช้ชีวิตให้มีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนเด็ก) มาร่วมถามตอบถึงปัญหาต่างๆ ที่คุณแม่ส่วนใหญ่มักพบเจออีกด้วย

โดย คุณประพนธ์ กุลไพศาล กล่าวว่า ที่ผ่านมากุณแม่ยุคใหม่ต้องพบเจอกับปัญหาการเตรียมอุปกรณ์การให้นมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลาไปทำงาน หรือเวลาเดินทางออกไปท่องเที่ยวนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งขวดนม กระเป๋าเก็บความเย็น ขวดนม ถุงใส่นม หรือที่ปั้มนม เราจึงนำปัญหาในข้อนี้มาคิดค้นจนเกิดเป็นชุดให้นม NMT Easy Set ที่ใช้นวัตกรรม No Milk Transfer Hygienic System นวัตกรรมที่ได้จดสิทธิบัตรไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการให้นมแม่กับลูกน้อย ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นกว่าวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน โดยที่น้ำนมของคุณแม่จะสัมผัสถุงนมเพียงถุงเดียวตั้งแต่ขั้นตอนการปั้มนมไปจนถึงขั้นตอนการป้อนนมให้ลูกน้อยโดยไม่มีการถ่ายเทน้ำนมระหว่างถุงและภาชนะอื่น จึงสามารถป้องกันไม่ให้น้ำนมปนเปื้อนกับเชื้อโรคที่อาจติดกับภาชนะอื่นได้ 100% และยังช่วยลดขั้นตอนการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคขวดนมได้อีกด้วย

“ชุดให้นม NMT Set จะมีข้อต่ออะแดปเตอร์พร้อมถุงเก็บน้ำนม ที่คุณแม่สามารถนำไปต่อเข้ากับหัวเกลียวเครื่องปั้มนมยี่ห้อชั้นนำทั่วไปที่มีในท้องตลาดหรือที่คุณแม่ใช้อยู่ ซึ่งน้ำนมของคุณแม่จะสามารถบรรจุใส่ถุงได้เลยโดยไม่มีการถ่ายเทน้ำนมระหว่างถุงและภาชนะอื่น จึงช่วยลดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในระหว่างให้นมลูกได้เป็นอย่างมาก” คุณประพนธ์กล่าว

ด้าน พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมนเด็ก) กล่าวว่า นมแม่เป็นสารอาหารธรรมชาติ ปลอดภัยต่อลูกมากที่สุด ไม่มีนมชนิดไหนที่จะมีสารอาหารครบถ้วนเหมือนนมแม่ ต่อให้เทคโนโลยีของมนุษย์จะก้าวไกลไปแค่ไหน ก็ไม่สามารถคิดค้น “นม” ชนิดอื่นๆ มาทดแทนน้ำนมจากอกแม่ได้ นอกจากนี้นมแม่ยังช่วยลดปัญหาการท้องผูก เพราะนมแม่ย่อยง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว เด็กที่ทานนมแม่จะมีน้ำหนักตัวสมวัย ไม่อ้วนและผอมเกินไป อีกทั้งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมชนิดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันราคาค่อนข้างสูงอีกด้วย

พญ.กัลย์สุดา กล่าวต่อว่า นมแม่จะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอาหาร การพักผ่อน และอารมณ์ของแม่เป็นหลัก หากคุณแม่ดูแลร่างกายอย่างดี กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับพอเพียง และบริหารอารมณ์ตัวเองให้ดีอยู่เสมอ ก็จะมีนมแม่มากพอให้ลูกของเรากินแน่นอน แต่ในปัจจุบันคุณแม่ยุคใหม่ มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป คุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ดังนั้นคุณแม่ก็จะมีปัญหาเรื่องการให้นมมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการปั้มนมเก็บ คุณแม่ต้องพกอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย บางคนถึงกับถอดใจ ยิ่งเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ คุณแม่ก็ต้องกังวลกับการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งการปั้มนมเก็บ หากวิธีเก็บไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้มีน้ำนมมีสารปนเปื้อน เมื่อนำมาให้ลูกทาน สารอาหารบางอย่างก็หายไปได้